



สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร B) ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.nso.go.th

20 พฤษภาคม 2557

สำนักงานสถิติฯ ออกสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง



สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2557 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาและกำหนดนโยบายด้านการก่อสร้าง การออกกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรการต่าง ๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการก่อสร้างและการสร้างงาน ตลอดจนส่งเสริมภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนิกิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บรวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจ คนทำงาน ค่าตอบแทนแรงงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ผลผลิตและรายรับ สินทรัพย์ถาวร ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ

สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติจะนำมาประมวลผลเป็นสถิติและสารสนเทศเพื่อให้ภาครัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เป็นต้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับเตือนภัยล่วงหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานและเครื่องชี้วัดให้เป็นมาตรฐานสากลในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง การวางแผนธุรกิจ ตลอดจนการตัดสินใจลงทุนขยายกิจการ ขยายสาขา การบริหารและควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูสถานการณ์ปริมาณการก่อสร้างในประเภทต่าง ๆ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใช้ในการดูแลแนวโน้มสถานะการสร้างโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจะออกไปเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2557 นี้ด้วย นายวิบูลย์ทัต กล่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักสถิติพยากรณ์
โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง